



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BẢN TIN EVN

Số 20 - năm 2023

Tin tức



BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ EVN TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI CÁC CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYỂN TIẾP ĐỂ THÁO GỖ VƯỚNG MẮC

Hội nghị diễn ra ngày 24/5 tại Hà Nội, nhằm làm rõ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện.

EVN đề nghị các chủ đầu tư (kể cả các dự án chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm) tích cực phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, thực hiện ngay công tác thí nghiệm và thử nghiệm của nhà máy điện, khẩn trương tổ chức nghiệm thu và hoàn thành các thủ tục và gửi hồ sơ công nhận vận hành thương mại (COD) theo quy định của hợp đồng mua bán điện đã ký kết, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

EVN CÔNG KHAI, MINH BẠCH THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYỂN TIẾP



EVN đăng tải công khai và cập nhật thông tin thường xuyên trên trang thông tin điện tử của tập đoàn tại địa chỉ: <https://www.evn.com.vn/c3/nang-luong-tai- tao/Cac-du-an-NLTT-chuyen-tiep--141-2014.aspx>

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Bộ Công Thương và EVN đã nỗ lực, tập trung cao cho việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, với mục tiêu đưa các dự án

năng lượng tái tạo chuyển tiếp sớm phát điện lên lưới nhưng vẫn đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

CÒN 26/85 DỰ ÁN CHƯA GỬI HỒ SƠ ĐỂ ĐÀM PHÁN GIÁ ĐIỆN, HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Là một trong những thông tin cập nhật đến hết ngày 29/5/2023 của Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) về tình hình thực hiện thủ tục các dự án năng lượng tái tạo chưa có giá.

Ngoài ra, 43 chủ đầu tư đề xuất giá tạm 50% khung giá trần, trong đó có 40 chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với EVNEPTC.

Xem thông tin chi tiết [tại đây](#)

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ LỘ TRÌNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG PHẢI LOẠI BỎ VÀ CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU SUẤT THẤP KHÔNG ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI

Là nội dung tại Quyết định 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023.

Xem chi tiết Quyết định và danh mục [tại đây](#).

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG ĐIỆN HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM TẠI TRỤ SỞ CÁC ĐƠN VỊ TRONG EVN

Tại văn bản 2616/EVN-KD ngày 19/5/2023, EVN yêu cầu áp dụng mọi biện pháp triệt để tiết kiệm điện, mỗi cơ quan của từng đơn vị tiết giảm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022; riêng trong các tháng cao điểm (tháng 5, 6, 7/2023) tiết giảm tối thiểu 15% so với cùng kỳ năm 2022.

EVN yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các cán bộ công nhân viên và người thân, gia đình về chính sách pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; về tình hình khó khăn trong cung ứng điện do diễn biến thời tiết phức tạp và cung ứng nhiên liệu khó khăn; kêu gọi mọi người triệt để thực hành các biện pháp tiết kiệm điện.

Các đơn vị vận động gia đình công nhân viên thực hiện tiết kiệm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin quản lý

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Ngày 23/5 tại Nghệ An, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh để **thúc đẩy tiến độ** giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, có chiều dài 130km, trong đó đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài 77,81km. Dự kiến, dự án đóng điện trong tháng 6/2023.



SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

- 3,17 tỉ kWh** là sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Mông Dương (thuộc Tổng công ty Phát điện 3) tính đến ngày 21/5/2023, đạt 75,7% sản lượng điện giao mùa khô năm 2023 và cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 346 triệu kWh.

KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- **2.875 khách hàng** có mức tiêu thụ điện lớn trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam đồng ý tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại (DR) với các công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam. Tổng công suất thỏa thuận đạt hơn 588MW.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Ngày 23/5 tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng công ty Điện lực Malaysia. Hai bên đã trao đổi, thảo luận về một số nội dung hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực **năng lượng tái tạo** tại Việt Nam.

TIẾT KIỆM ĐIỆN

- Tính đến ngày 29/5/2023, có **60/63 tỉnh, thành phố** trong cả nước đã ban hành văn bản chỉ đạo đầy mạnh, tăng cường tiết kiệm điện tại địa phương trong mùa nắng nóng và cả năm 2023.

AN TOÀN ĐIỆN

- Trong tuần, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức **diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm 2023**. Các buổi diễn tập diễn ra an toàn, hiệu quả, hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

- 3 chiếc xe đạp, gần 1.000 bộ quần áo, 2.000 quyển vở cùng hàng trăm vật dụng khác được Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La và Đoàn Thanh niên Công ty Huội Quảng – Bản Chát trao tặng cho các em học sinh và bà con vùng cao tỉnh Lai Châu. Đây là **chương trình “Gian hàng 0 đồng”** tại huyện Than Uyên và Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) trong hai ngày 24-25/5.

Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nghiem Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC